

Số: 1350 /BTV-TG

Cao Bằng, ngày 26 tháng 6 năm 2024

V/v định hướng nội dung tuyên truyền
quý III/2024 trong các cấp Hội phụ nữ

Kính gửi: Hội LHPN các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện Hướng dẫn số 100-HD/BTGTU, ngày 21/6/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong quý III năm 2024, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền với một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Nội dung tuyên truyền: Các cấp Hội tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo về công tác Tuyên giáo; Dân vận, Dân tộc, Tôn giáo; An ninh quốc phòng của Ban Thường vụ Hội LHPN để tổ chức các hoạt động tuyên truyền:

1.1. Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7": Tuyên truyền, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn thể hội viên, phụ nữ và xã hội về phòng, chống mua bán người, góp phần ngăn chặn, kiểm chế sự gia tăng tội phạm mua bán người, nhất là trên tuyến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.

1.2. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc; hỗ trợ vốn vay, giới thiệu việc làm... để hội viên phụ nữ có cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu, năng lực bản thân, tăng thu nhập, giảm thời gian nhàn rỗi dẫn đến vi phạm pháp luật đánh bạc. Tăng cường vai trò giám sát tại địa bàn dân cư, vận động hội viên phụ nữ và Nhân dân tố giác, đấu tranh, lên án đối với các tổ chức, các nhân hoạt động tổ chức đánh bạc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng tích cực tham gia, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

1.3. Hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024

Đề nghị các đơn vị tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024 để tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ hơn nữa tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân.

1.4. Tuyên truyền, sử dụng các cuốn sách lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống ngành trên địa bàn tỉnh sau xuất bản

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác

nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, truyền thống cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới; kịp thời tuyên truyền các cuốn sách lịch sử mới được xuất bản, ban hành trên địa bàn tỉnh.

2. Kỷ niệm ngày lễ lớn

2.1. Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)

Tuyên truyền tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh đã cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Phản ánh tình cảm, đạo lý, truyền thống “*Uống nước nhớ nguồn*”, “*Đền ơn đáp nghĩa*” tốt đẹp của dân tộc và những thành tựu trong công tác chăm sóc các gia đình và người có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, chăm sóc gia đình thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

2.2. Kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954 - 21/7/2024): Thực hiện theo Công văn số 1207/BTV-TG, ngày 19/4/2024 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Cao Bằng về tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng CS Việt Nam; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

2.3. Kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930- 01/8/2024)

Tuyên truyền về truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng trong 94 năm qua, những cống hiến to lớn và bài học kinh nghiệm của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, khẳng định trọng trách vinh quang của ngành Tuyên giáo trong thời kỳ mới.

2.4. Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

Tuyên truyền sâu rộng trong hội viên phụ nữ và nhân dân về truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm hình thành và phát triển; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và người sử dụng lao động xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, viên chức, người lao động.

2.5. Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2024)

Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đẩy mạnh tuyên truyền những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, nhất là việc gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó

nhấn mạnh: Phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

2.6. Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024)

Tuyên truyền nội dung Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân và phát huy tinh thần đoàn kết quốc tế; đồng thời nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Di chúc và Kết luận số 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

2.7. Kỷ niệm 74 năm Chiến thắng Đông Khê (18/9/1950 - 18/9/2024), gắn với 74 năm giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2024)

Nêu bật ý nghĩa và vai trò to lớn của Chiến dịch Biên giới, Chiến thắng Đông Khê và giải phóng Cao Bằng năm 1950 và những đóng góp của Nhân dân các dân tộc Cao Bằng trong Chiến dịch Biên giới, Chiến thắng Đông Khê. Đây là chiến dịch duy nhất Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp ra mặt trận chỉ đạo, động viên các lực lượng tham gia chiến dịch. Thắng lợi của chiến dịch Biên Giới có ý nghĩa chiến lược quan trọng, đã làm thay đổi cục diện chiến trường giữa ta - địch và là bước ngoặt đưa cuộc kháng chiến của ta từ chiến tranh du kích lên chiến tranh chính quy; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, động viên Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh.

2.8. Kỷ niệm 525 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499 - 2024): Sẽ có công văn hướng dẫn tuyên truyền riêng.

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trên. Báo cáo kết quả thực hiện theo báo cáo định kỳ hàng tháng gửi Văn phòng Hội LHPN tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- TT Hội LHPN tỉnh;
- Các ban CM Hội LHPN tỉnh ;
- Lưu BTG, VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Hoàng Thị Thương